



## สรุปแนวโน้มธุรกิจ

### “โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ และนักธุรกิจในภาคใต้” ไตรมาส 4 ปี 2550

\*\*\*\*\*

การสำรวจข้อมูลจากผู้ประกอบการในภาคใต้ในเดือนพฤศจิกายน- ธันวาคม 2550 จำนวน 15 ราย ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ภูเก็ตและสตูล ประกอบด้วยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยางพารา 2 ราย อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 1 ราย อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง 1 ราย ประมง 1 ราย การท่องเที่ยว 5 ราย การค้า 3 ราย และอสังหาริมทรัพย์ 2 ราย สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

เศรษฐกิจภาคใต้ ในไตรมาส 4 ปี 2550 ชะลอตัว ตามการลดลงของการส่งออกสินค้าที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา และอาหารทะเลแปรรูป ทั้งนี้ การผลิตในภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นและค่าเงินบาทที่แข็งตัว การประกอบธุรกิจมีการแข่งขันสูง ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถปรับราคาสินค้าขึ้นได้ ด้านการบริโภคชะลอตัว เนื่องจากผู้บริโภคไม่เชื่อมั่นในสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมืองและความปลอดภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบกับราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น จากการที่ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าเกษตรยังอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งยางพาราและปาล์มน้ำมัน ส่วนการท่องเที่ยวอยู่ในภาวะที่ดี ด้านแรงงาน ผู้ประกอบการบางรายยังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือ

สำหรับรายละเอียดของแต่ละสาขาเศรษฐกิจมีดังต่อไปนี้

#### การบริโภค

การบริโภคในไตรมาส 4 ปี 2550 ชะลอตัว โดยยอดจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์มีปริมาณใกล้เคียงกับปีก่อน ส่วนยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ลดลง ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น เหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และความไม่เชื่อมั่นในสถานการณ์การเมือง

#### การลงทุน

มีแผนขยายการลงทุนในธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป เพื่อรองรับปริมาณผลผลิตกึ่งที่จะเพิ่มขึ้นและขยายตลาดต่างประเทศ ขณะที่อุตสาหกรรมผลิตถุงมืออย่างสังเคราะห์มีแผนขยายการ

จัดทำโดย ส่วนวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

<http://www.bot.or.th/bothomepage/databank/RegionEcon/hybr/Southern.htm>

ลงทุนเพิ่มขึ้นด้วย ตามแผนงานที่วางไว้ ส่วนธุรกิจโรงแรมมีการขยายการลงทุน โรงแรมระดับห้าดาวขนาดใหญ่ที่หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต แต่ส่วนใหญ่จะลงทุนเพื่อปรับปรุงและบำรุงรักษาห้องพักตามปกติ

### **การส่งออก**

การส่งออกยางแท่งและอาหารทะเลแปรรูปและแช่แข็งลดลง แต่ยังมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่วนถั่วมี้อย่าง โดยเฉพาะที่เป็นของบริษัทต่างชาติ ยังส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีบริษัทแม่ทำการตลาดให้ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการบางรายได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งตัว และต้นทุนวัตถุดิบที่อยู่ในระดับสูง

### **อุปทาน**

#### **เกษตร**

ในไตรมาส 4 ปี 2550 คาดว่าผลผลิตยางจะมีปริมาณลด เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย จากกรณีฝนตกและประสบปัญหาโลกร้อน ส่วนปาล์มน้ำมัน มีปริมาณผลผลิตลดลง ขณะที่ผลผลิตถั่วโดยรวมในปี 2550 คาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 แต่ในช่วงไตรมาส 4 คาดว่าผลผลิตจะลดลงร้อยละ 50

#### **อุตสาหกรรม**

อัตราการใช้จ่ายกำลังการผลิตของอุตสาหกรรมโดยรวมขยายตัวดีขึ้น โดยอุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป อุตสาหกรรมถั่วมี้อย่าง ปาล์มน้ำมันและอาหารทะเลกระป๋อง ยังมีการผลิตอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าวัตถุดิบจะมีปริมาณลดลงและมีราคาแพง จากการแข่งขันกันซื้อวัตถุดิบ

#### **การท่องเที่ยว**

ภาวะการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยมากขึ้น ประกอบกับเป็นช่วงปิดภาคเรียนของประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวใหม่ โดยมีอัตราเข้าพักโรงแรมประมาณร้อยละ 60

#### **ต้นทุน ราคาสินค้า และสัดส่วนผลกำไร**

ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น จากราคาวัตถุดิบ ราคาวัสดุก่อสร้าง โดยเฉพาะเหล็กเส้น ราคาน้ำมัน และอัตราค่าจ้างที่เพิ่มสูงขึ้น ส่วนต้นทุนทางการเงินอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่ราคาสินค้าและบริการ มีข้อจำกัดในปรับราคาเพิ่ม เนื่องจากธุรกิจมีการแข่งขันสูงและผู้บริโภคชะลอการซื้อ ส่งผลให้สัดส่วนผลกำไรลดลง

### แรงงานและภาวะการจ้างงาน

ตลาดแรงงานค่อนข้างตึงตัว เนื่องจากขาดแคลนแรงงานที่ไม่มีฝีมือในภาคอุตสาหกรรม แต่แรงงานที่จบการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. มีกำลังแรงงานส่วนเกิน โดยในปัจจุบันแรงงานที่มีทักษะ (Skill Labor) นิยมไปสมัครเป็นพนักงานของรัฐมากกว่าธุรกิจภาคเอกชน เนื่องจากได้รับค่าจ้างที่สูงกว่า ส่วนการปรับเงินเดือนค่าจ้างในปีนี้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 5

\*\*\*\*\*

ส่วนวิชาการ สำนักงานภาคใต้  
ธันวาคม 2550